

## กสทช.มุ่งพัฒนา-เพิ่มศักยภาพตระหนักรู้เท่าทันภัยทางดิจิทัล

สำนักงาน กสทช. สร้างความรู้เท่าทันภัยทางดิจิทัลและการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ไม่ควรตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. จัดการบรรยายหัวข้อ “การสร้างความรู้เท่าทันภัยทางดิจิทัลและการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม” ณ หอประชุมสายลม 5021 ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. และทางออนไลน์ผ่านระบบ WebEx ไปยังศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ 2,184 แห่งทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น นายชาตวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม รวมถึงนายวิรพันธ์ ศรีนวลผู้อำนวยการส่วนจัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์

ทางสังคม สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในประเทศไทย ซึ่งไม่ควรตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี มุ่งเน้นสู่การพัฒนาคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่มีคุณภาพในการใช้ดิจิทัล

ศ.(คลินิก) นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังที่เห็นตามข่าวเรื่องการหลอกลวงทางออนไลน์ เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย ทุกคนอาจเคยได้สัมผัสมาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ หรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจากศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ 2,184 แห่งทั่วประเทศ มีหน้าที่ต้องทำให้ประชาชนรู้เท่าทันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)- กล่าว

ว่า การเข้าถึงอย่างเข้าใจว่า มนุษย์มีพัฒนาการด้านการสื่อสาร จากการใช้ภาษากาย มาสู่การใช้จดหมาย หนังสือ มาจนถึงปัจจุบันที่ใช้คลื่นความถี่เป็นตัวกลางส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร ทำให้ปริมาณข้อมูลต่าง ๆ ถูกกระจายไปอย่างกว้างขวางมาก โดยปัจจุบันพื้นที่ต่าง ๆ ถูกร้อยเรียงเชื่อมโยงด้วยคลื่นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม การส่งข้อความไปหากันไม่ได้ใช้เวลาเป็นวัน แต่เป็นเพียงเสี้ยววินาที และกิจกรรมในการสื่อสารข้อมูลก็เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพิ่มขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศหรือทั้งโลก ไม่ใช่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง จึงอยู่ในยุคที่เรียกว่า โลกาภิวัตน์ หรือ Globalization

พล.อ.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยและมีความสุข ฉายภาพการหลอกลวงหลายรูปแบบ ทั้งการหลอกให้รักแล้วโอนเงิน หลอกให้ลงทุน หลอกว่ามีแหล่งเงินกู้ หลอกขายของ ฯลฯ ซึ่งมีฉวยพิงจะเล่นกับอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความรัก ความโลภ ความกลัว พร้อมแนะนำจุดสังเกต อาทิ คำโฆษณาชวนเชื่อว่ามีสินค้าราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็น หรือการทำงาน - การลงทุนที่สร้างรายได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ ก็มีความเสี่ยงสูงว่า นั่นคือกลอุบายของคนร้าย ■

# สังคม สยามรัฐ



◆ ภัยทางดิจิทัล...ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน “การสร้างการรับรู้เท่าทันภัยทางดิจิทัลและการคุ้มครองผู้บริโภค” สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมี ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองพงศ์เสลานนท์ พล.อ.ต.อมร ชมเชย ชาญวุฒิ อำนาจสิน และ วีรพันธ์ ศรีนิวล ร่วมงานที่สำนักงาน กสทช. เมื่อวันก่อน



# NTเตรียมมคยกสทช.ดึง3คลื่น ให้บริการพื้นที่ห่างไกลหลังหมดไลเซนส์

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า สัญญาที่ NT ทำร่วมกับพันธมิตร สำหรับใบอนุญาต (ไลเซนส์) คลื่นความถี่ย่าน 850, 2100, 2300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่จะสิ้นสุดในปี 2568 จะไม่มีรายได้ในธุรกิจทั้ง 3 คลื่นนี้

“โดยคลื่น 2100, 2300 MHz พอหมดอายุไลเซนส์แล้ว เราก็ไม่มีสิทธิใช้คลื่นความถี่ ในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน มีหลายตัว บางตัวเป็นการเช่าใช้คลื่น 2300 MHz ทั้งหมด ดีแทค เป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของ ซึ่งโมเดลในการทำสัญญาดีแทคลงทุน NT มีคลื่นความถี่ เอามาประกอบกันตามสัญญาดีแทค เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน แต่ภายใต้สัญญามีออฟชั่น เราสามารถซื้อคืนกลับมาให้บริการได้ แต่ก็ต้องดูว่า เมื่อเราซื้อคืนมาแล้ว ไม่เกิดประโยชน์ เพราะเราไม่มีคลื่น 850 MHz ก็เหมือนกัน สัญญาเดิมคืน เราต้องลงทุน แต่ที่ผ่านมามีค่าไม่ขายคืน เราก็เลยเช่าใช้ หมดคลื่น ถ้าเราไม่สามารถเจรจาต่ออายุคลื่นได้ ก็ไม่มีประโยชน์” พ.อ.สรรพชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในเมื่อคลื่นความถี่หมดอายุสัญญา แต่อุปกรณ์เหล่านั้นยังมีมูลค่าอยู่ ซึ่ง NT มองว่าทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีมูลค่า นำมาทำประโยชน์ได้ โดยที่คลื่นยังไม่ถูกนำไปเปิดประมูล NT ยังนำมาสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ จุดประสงค์ดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ นายประเสริฐ จันทรวงทอง รว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เกี่ยวกับนโยบายว่าจะมีนโยบายและเจรจากับคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างไร เบื้องต้นมองว่าการนำคลื่นไปให้บริการในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์ของคลื่นเหล่านี้

ในขณะเดียวกัน รว.ดีอี ได้ให้นำคลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ที่ได้ประมูลมาจำนวน 100 MHz กลับมาทบทวนแผนการลงทุนใหม่ เนื่องจากการให้บริการเทคโนโลยีระบบ 5G บนคลื่น 26 GHz เป็นการให้บริการแบบ SA หรือ Standalone แบบ 100% ไม่มีเทคโนโลยีระบบ 4G มาร่วมให้บริการ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ยังไม่มีการใช้งาน รวมถึงเทคโนโลยีที่ยังไม่ใช้ในแถบเอเชีย

“คลื่น 700 MHz ไม่ได้เบรก ลงทุนไปจบเรียบร้อยแล้ว ข่าวก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้อง ตัวที่ให้มารีไวซ์ คือคลื่น 26 GHz ที่เป็น SA เทคโนโลยีมาช้า ในเมื่อมาช้า ทำไมจะต้องรีบลงทุนเป็นก่อน รว.ดีอีให้ไปศึกษาว่าโอเปอเรเตอร์รายอื่นๆ เขาลงทุนแบบไหน เพื่อให้สอดคล้อง ดีกว่าลงทุนเสร็จ แต่เครื่องลูกข่ายไม่มา ไม่มีตลาด ซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผ่านมา ตัวเทคโนโลยี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มา เกิดโควิดต่างๆ ทำให้เกิดการล่าช้า พอล่าช้า เครื่องลูกข่ายมีอยู่แค่ 3 ยี่ห้อ ตลาดเล็ก ต้องเช็คกับโอเปอเรเตอร์รายอื่นๆ ชะลอมัยซึ่งที่ผ่านมามีค่าลงทุน แต่เขาไม่ลงทุนเต็มที่ เราก็เลยกับมาดูก่อนเพราะของเราเอง เราจะลงทุนโปรเจกต์เบส 26 GHz เวลาทำงาน เวลาทำธุรกิจจะเป็นโครงการเล็กๆ” พ.อ.สรรพชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม การลงทุนคลื่น 26 GHz

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 25 ธันวาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15578

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 52.74 Ad Value: 65,925

PRValue (x3): 197,775

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: NT เตรียมคุย กสทช. ถึง 3 คลื่น ให้บริการพื้นที่ห่างไกลหลังหมดไลเซนส์

ตอนแรกที่เสนอลงทุนราว 1,000 ล้านบาท ซึ่งก็ตัดงบออกมาเหลือประมาณ 800 กว่าล้านบาท เนื่องจากจะเป็นการใช้โครงข่ายหลัก (Core Network) ร่วมกับคลื่น 700 MHz ซึ่งคลื่น 700 MHz NT ได้ลงทุนไปแล้ว ทำให้ลดลงไปราว 1,400 ล้านบาท ซึ่งพอที่เหลือจะลงทุนเพิ่มอีก 800 ล้านบาท จึงให้ขอศึกษาเพิ่มเติมก่อน ตอนนี้อย่างไม่มีลูกค้า รมว.ดีอี ขอให้กลับมารีวิว และดูเป้าหมายให้ชัดเจน

“โดยมีการคุยกันว่า อย่างเช่น เครือข่ายไร้สายระบบเอ็ดจ (EDGE) จะลงทุนโครงข่าย 4 ภูมิภาค จำเป็นต้องลงทุนมัย เราก็เลยเลือกว่าจะลงทุนเฉพาะพื้นที่ EEC ก่อน เพื่อที่จะขยายพอร์ตนี้ แต่ถ้าพื้นที่อื่นมีเราค่อยทยอยลงทุนดีกว่า แต่บไม่ได้ถูกตัด แคว้งแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ใช้ได้แต่ราคายังสูง เครื่องลูกข่ายมีน้อย คิดเรื่องของต้นทุนสูง เรารอว่ากำลังประกาศทำคลื่น 26 GHz เขาน่าจะมอบคลื่นให้กับโอเปอเรเตอร์ทุกราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อทำตลาด 26 GHz ซึ่งมองว่าอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายจะต้องถูกลง แต่เราประมูลมานานแล้ว ทุกคนรู้ว่ามันยังไม่พร้อม การเปิดประมูลขึ้นมานั้น การประมูลทุกโอเปอเรเตอร์มองเห็นโอกาส ถ้าไม่ประมูล แล้วเมื่อไหร่จะเปิดประมูลอีก คลื่น 100 MHz ตอนนีเรากำลังดูอยู่จะทำงานร่วมกันเหมือนที่ทำ 700 MHz ใหม่ โดยบอร์ดให้นโยบายมา 2 เรื่อง คือ 1. จะชะลออย่างไร และ 2. มีโมเดลที่ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ได้มัย โดยอยู่ระหว่างการศึกษากันอยู่”  
พ.อ.สรรพชัยย์ กล่าว



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 25 ธันวาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7331

หน้า: 1 (กลาง), 28

Col.Inch: 64.40

Ad Value: 69,874

PRValue (x3): 209,622

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: DIFจ่อปันผลQ4อีก0.20บ. JASIFปี66-81ยี่ลด์ต่อปี11%

## DIFจ่อปันผลQ4อีก0.20บ. JASIFปี66-81ยี่ลด์ต่อปี11%

บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) คาด ปีนี้ DIF จ่ายปันผลรวมประมาณ 0.90 บาทต่อหน่วย หลังจ่ายรวม 3 ไตรมาสแล้ว 0.7084 บาทต่อหน่วย จับตา Q4 คาดจ่ายอีก 0.20 บาท เพียดอกเบี้ยخالงหนุนกลับมาจ่ายเงินปันผลดีขึ้นในปี 67 ย้ำชัด ทรูฯ จะไม่แก้ไขสัญญาแน่หลังรวม DTAC ด้าน JASIF ผ่านช่วงรับผลกระทบเชิงลบไปหมดแล้ว ปี 66-81 รับยี่ลด์ต่อปี 11%  
แนะช่วงราคาทั้ง DIF JASIF ปรับลงเป็นจังหวะลงทุน

อ่านต่อหน้า 28

### DIF

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ในช่วงประมาณ 6 เดือน ที่ผ่านมา (21 มิ.ย.-22 ธ.ค. 2566) ราคาหน่วยลงทุน DIF ได้ปรับลงจากระดับ 12.00 บาท (ราคาปิด 12.00 บาท) ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2566 ราคาลงมาอยู่ที่ 7.50 บาท หรือปรับลงมาประมาณ 37.5%

ส่วนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ราคาหน่วยลงทุนได้ปรับลงมาในช่วงเวลาเดียวกันกับ DIF คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การปรับลดลงประมาณ 16.78%

นางสาวทิพาพรธนะ ภัทรวีกรม Executive Director, กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) เผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า ราคาหน่วย DIF ปรับราคาลงต่ำกว่า 8 บาท มองเป็นจังหวะดีในการเข้าลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนเงินปันผลในระดับสูง โดยผลตอบแทนเงินปันผลปี 2566 คาดว่าอยู่ใกล้ระดับ 0.90 บาทต่อหน่วย

“แนวโน้มดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มปรับดอกเบี้ยลง โดยต่างคาดว่า จะปรับลงประมาณ 3 ครั้ง ส่งผลดีต่อกองทุนรีทและกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟรา-สตรัคเจอร์ฟันด์) ในอุตสาหกรรม ทำให้ภาคด้านดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในกองทุนรีทและอินฟราเพิ่มขึ้นด้วยในปี 2567”

สำหรับกองทุน DIF นั้น ปัจจุบันมีวงเงินสินเชื่อ 2.7 หมื่นล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 220 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับดอกเบี้ยขึ้นรวม 6 ครั้ง ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของ DIF ขยับเป็น 230 ล้านบาท ทำให้ผลตอบแทนเงินปันผลได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ส่วนช่วงปี 2567 หลังเฟดทยอยลดดอกเบี้ย และแม้ว่า ธปท.ยังมีแนวโน้มคงดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ตลอดทั้งปี 2567 แต่ต้นทุนทางการเงินของ DIF ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้การจ่ายผลตอบแทนเงินปันผลจะกลับมาดีขึ้น

ทั้งนี้ นางสาวทิพาพรธนะ คาดว่า เงินปันผลในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2567 มีโอกาสจ่ายในระดับใกล้เคียงกับผลตอบแทนปันผลในงวดไตรมาส 4/2566 ที่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้จนกว่าจะปิดสมุด

ขณะที่เงินปันผลของ DIF งวดไตรมาส 1/2566 จ่ายในอัตรา 0.2450 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 7.7% ไตรมาส 2/2566 จ่ายในอัตรา 0.2370 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 8.5% และไตรมาส 3/2566 จ่ายในอัตรา 0.2264 บาทต่อหน่วย คิดเป็น 10.0% รวม 3 ไตรมาสของปี 2566 DIF จ่ายปันผลรวม 0.7084 บาทต่อหน่วย ส่วนทั้งปี 2566 คาดว่าจะจ่ายได้รวมประมาณ 0.90 บาท (หรืออีกประมาณ 0.20 บาท บวก/ลบ เล็กน้อย)

ปัจจุบันกองทุน DIF มีมูลค่ารวม 170,000 ล้านบาท ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม หลังจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ควบรวมกับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เรียกร้อย พร้อมกับปรับโครงสร้างทางเน็ตเวิร์กเรียกร้อย โอกาสที่ TRUE จะนำสินทรัพย์ใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนในกองทุน DIF เพิ่มมีมากขึ้น หาก TRUE ยังคงเดินหน้า

แผน 5G กับ 6G ต่อเนื่อง ทำให้ TRUE จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการลงทุนดังกล่าว เพราะ DIF เป็นแหล่งเงินทุนที่ดีของ TRUE

“การที่ราคาหน่วย DIF ปรับลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อการควบรวมของทรูฯ และดีแทค ทาง กสทช.ออกมาอ้างว่ามีการติดตามกรณีดังกล่าว โดยเฉพาะการบริการที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ทำให้ภาพรวมดีขึ้น ขณะเดียวกัน ทรูฯ ยืนยัน

ว่าจะไม่แก้ไขสัญญากองทุน DIF หลังรวมดีแทค ออกมาให้นักลงทุนโฟกัสในความมั่นคงของกองทุน ที่เหรียญมีสัญญาเสากับกองทุนยาวถึง 10 ปี และสัญญาบรอดแบนด์ยาวถึงปี 2043 ด้วยยี่ลด์ที่สูงกองทุนมีศักยภาพและมีความมั่นคงสูง จึงเป็นโอกาสดีในการเข้าลงทุนเพิ่มช่วงราคา DIF ปรับลง” นางสาวทิพาพรธนะ กล่าว

### JASIF รับยี่ลด์ 11% ยาว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มอง “บวก” ต่อปัจจัยพื้นฐานกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF เนื่องจาก 1. ตามเงื่อนไขสัญญาปัจจุบัน คาดกองทุนฯ จะมีกระแสเงินสดจากรายได้ค่าเช่าที่สม่ำเสมอต่อปีราว 7,300 ล้านบาท ในปี 2567-2581

2. คาดกองทุนฯ ผ่านช่วงผลกระทบของการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนก้อนใหญ่ไปแล้ว จากศักยภาพการแข่งขันที่ดีขึ้นของ 3BB และวงจรการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายในปี 2567 และ 3. คาดการจ่ายผลตอบแทนในรูปการลดทุนเพียงชั่วคราวในปี 2567-2568 และจะกลับมาจ่ายในรูปเงินปันผลในปี 2569

นอกจากนี้ การขยายอายุสัญญาถึงปี 2581 ทำให้กองทุนฯ มีระยะเวลายาวถึง 14 ปี สำหรับการจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหน่วยเพิ่มปี (2567-2581) ประมาณการเงินปันผลตามข้อตกลงการเช่าตลอดอายุสัญญาถึงปี 2581 คาดมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9.20 บาท/หน่วย (ไตรมาส 4/2566 ถึงปี 2581) ให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยต่อปี 11% จึงมองว่ากองทุน JASIF ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่ม high yield และไม่ใช้จังหวะปรับพอร์ต คงคำแนะนำซื้อสำหรับ JASIF ราคาเป้าหมายปี 2567 ที่ 8.30 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด ระบุว่า แม้ความกังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจของ JASIF ภายหลังสิ้นสุดสัญญาเช่าในปี 2581 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีมุมมอง

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 25 ธันวาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7331

หน้า: 1 (กลาง), 28

Col.Inch: 64.40

Ad Value: 69,874

PRValue (x3): 209,622

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: DIFจอบันผลQ4อีก0.20บ. JASIFปี66-81ยี่ลต์ต่อปี11%

เชิงบวกมากขึ้นต่อความเสี่ยง (risk profile) ของ JASIF จากความแข็งแกร่งทางการเงินของ ADVANC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ของกองทุน

นอกจากนี้ ได้ปรับประมาณการกำไร เพื่อสะท้อนสมมติฐานเงินเฟ้อใหม่ที่ 1.6% และ 2.6% ในปี 2566-2567 (2.9% และ 2.4% ก่อนหน้านั้น) อย่างไรก็ตาม ได้ปรับสมมติฐานอัตราผลตอบแทนต่อหน่วยปี 2566, 2567 และ 2568 ขึ้น 3.2%, 3.6% และ 3.8% เนื่องจากรวมผลกระทบของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง และการชำระหนี้ที่ผ่อนคลายเป็นมากขึ้น ประมาณการเงินตอบแทนต่อหน่วย (DPU) สะท้อนอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 12.3%, 10.6% และ 9.7%

ทั้งนี้ ได้เพิ่มคำแนะนำสำหรับ JASIF จาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 6.95 บาท ปัจจัยเพิ่มตัวคูณมูลค่ากองทุน ได้แก่ 1. ราคาตลาดของ JASIF ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการลงทุนของ GULF ที่ 6.90 บาท และต้นทุนการเข้าซื้อกิจการที่ปรับปรุงแล้วของ ADVANC ที่ 7.58 บาท

และ 2. อัปเดตที่อาจเกิดขึ้นจากการกระจายเงินสดของ JASIF ตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีขึ้นจาก BBL ขณะที่ภายใต้สมมติฐานใหม่ JASIF น่าจะนำเสนอการกระจายเงินสดสะสมรวมจำนวน 9.90 บาทในช่วงไตรมาส 3/2566 ถึงไตรมาส 4/2581 ซึ่งคิดเป็น market IRR ที่ 6%





นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

.....✪ ครบรอบการทำงาน 100 วันของรัฐบาล...เห็นแล้วละเหี่ยใจ...“อันดามัน”ไม่เข้าใจ “พีนิค” เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง...ทำไมต้องหวงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอาได้ด้วย...ทั้งที่เป็น นายกรัฐมนตรี มิงานล้นตัวอยู่แล้ว.....✪ ผลกระทบคือ การ

บริหารงานราชการแผ่นดิน ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทำได้ไม่เต็มที่.....✪ ช่วงที่ผ่านมามีเพิ่มงานของกระทรวงการคลัง กองเป็นพะเนิน...เพราะไม่ได้เข้าไปทำงาน หรือประชุมที่กระทรวง.....✪ การกำหนดทิศทางในการบริหารเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ จึงไม่เป็นขึ้นเป็นอัน...ขณะที่ข้าราชการก็ รู้สึกหดหู่ ไม่มีกำลังใจที่จะทำงาน...ต่างพากัน เกียร์ว่าง เป็นแถว.....✪ กระทรวงพลังงานที่นำโดย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน ตรีงราคา ค่าไฟฟ้า...น้ำมันดีเซล...และก๊าซ...ลดภาระให้กับประชาชนได้ส่วนหนึ่ง.....✪ “อันดามัน” คิดว่าน่าจะได้อานิสงส์มาจากเงิน ตกหล่น จากปตท. ...ที่ก่อนหน้านี้ลืมนำมาส่งคืนให้รัฐจำนวน หลายพันล้านบาท.....✪ รวมถึงการปรับโครงสร้าง ราคาก๊าซธรรมชาติ ของภาค อุตสาหกรรม และ ผู้ใช้ในครัวเรือน ให้เป็นราคาเดียวกัน.....✪ จากที่ในอดีตโรงงาน ปิโตรเคมี ในกลุ่มปตท.ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติที่ ราคาถูกกว่าธุรกิจอื่น...ทำให้ประชาชนและอุตสาหกรรมอื่นต้องแบกภาระค่าไฟจากภาระต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่า.....✪ “อันดามัน” แ่วมาว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. มีคดีของรั่ววิสาหกิจใหญ่บางแห่งหลายคดี...และเตรียมนำออกมาเผยแพร่เร็ว ๆ นี้...ไม่รู้ใครเป็นใครต้องตามดูกันให้ดี.....✪ ก่อนหน้านี้ “อันดามัน” เห็นความปราดเปรื่องของ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ในการเปลี่ยน ที่ดิน ส.ป.ก.ไปเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม...ฟังดูดีดูเข้าท่า ทำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร.....✪ ปากก็พูดปาว ๆ ว่าห้ามซื้อขาย...แต่อย่างว่า กำแพงมีหู ประตูมีช่อง.....✪ “อันดามัน” ได้ยินมาว่าผู้ยิ่งใหญ่ ในกระทรวงเกษตรฯ แอบไปลักไก่ ซื้อที่ดิน ส.ป.ก.เก็บไว้ มหาศาล...เลยพยายามผลักดันให้ออกกฎหมายแบบนี้...หวังฟาดประโยชน์ไปแบบเต็ม ๆ.....✪ ต้องรอดูว่าเวรกรรมจะติดจรวดหรือเปล่า...เพราะที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ได้รับพระราชทาน มาจากพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ของ ในหลวงรัชกาลที่เก้า...เพื่อให้เกษตรกร  
ได้นำไปประกอบอาชีพทางการเกษตร...ไม่รู้ว่าใครโดนผู้  
มากอิทธิพลเอาไปขู่ขู่ขู่แบบที่คนเขาพูดกันหรือไม่  
.....☛ ชาว หมูเถื่อน อยู่ดี ๆ ก็ เจียบหายเข้ากลีบเมฆ  
ไป เหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน...จากที่ก่อนหน้านี้  
นี้ ทั้งนายกฯ เศรษฐา และรมว.เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส  
พูดกันไปต่าง ๆ นานาว่าจับได้รายใหญ่.....☛ วิจารณ์กัน  
ว่า มีโอกาสโยงไปถึง นักการเมือง และ นักธุรกิจ...  
สุดท้ายไม่เห็นมีอะไรในกอไผ่...สงสัยเดินไปเจอต่อหงาย  
หลังกันเป็นแถว.....☛ ชื่นชม “บักจ้าว” พล.ต.ท.ธิตติ แสง  
สว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หรือ ผบช.น. และ  
เพื่อนร่วมงานในนครบาลทั้งหมด...ที่สามารถ จับแก๊ง  
เด็กช่างกล ป่าเถื่อน ที่ก่อเหตุคดียิง “ครูเจียบ และ น้อง  
หยอด”.....☛ เด็กช่างกลกลุ่มพวกนี้ได้แรงบันดาลใจจาก  
รุ่นพี่บางกลุ่ม...ที่ทำตัวเหมือนกับไม่มีตัวตนในสังคม  
แฝงอยู่ตามอาชีพต่าง ๆ.....☛ แล้วกลับมาสร้าง ทัศน  
ป็นหัว สร้างความภูมิใจให้เด็กรุ่นน้องช่างกลถึงความ  
เข้มข้นของความเป็น ช่างกล...และนักเรียนประเภทนี้ก็  
พร้อม จะเป็นมือปืนรับจ้าง รับฆ่า รับตีหัวคน ทุกอย่าง  
ตามที่รุ่นพี่สั่งลงมา.....☛ “อันตามัน” อยากให้ “บักจ้าว”  
แสดงฝีมือ ออกรากถอนโคน อาชญากรที่แฝงตัวมาในรูปแบบ  
แบบนักศึกษาช่างกลพวกนี้...ให้หมดสิ้นซากจากสถาบัน  
ต่าง ๆ และสังคมไทย.....☛ “อันตามัน” ไม่แปลกใจที่  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องการเรียกพื้นที่คืนจาก ช่าง  
กลอุเทนถวาย...แต่บรรดา ศิษย์เก่า หรือ ผู้บริหาร  
ปัจจุบัน เมินเฉยกฎหมายที่มีอยู่... แม้จะมี คำสั่งศาล  
ปกครองสูงสุด สั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็ตาม.....☛  
จะว่าอีกนัยหนึ่งเป็นเพราะความไม่เด็ดขาดของผู้บริหาร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...ที่ไม่มีความกล้าหาญ ยึดมั่น  
ในหลักกฎหมาย.....☛ ทั้งที่คำสั่งศาลปกครองสูงสุดออก  
มาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าอุเทนถวายต้องย้ายออก...หรือเป็น  
ความไม่หนักแน่นของนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล...ที่กำลังจะหมดวาระ จาก  
ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์...เลยปล่อย



เกียร์ว่าง แล้วแต่บุญแต่กรรม.....🌟 ไกลลึนปีเข้ามา หลายประเทศก็เข้าสู่ เทศกาลเฉลิมฉลอง กันแล้ว.....🌟 “อันดามัน” คงต้องไปกดกริ่งที่ ประตูเกาซึ่งข้า...ตามหาตัวรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าอยู่แห่งหนใด.....🌟 ทำไมไม่ค่อยเห็นปรากฏตัว มาขับเคลื่อนนโยบายท่องเที่ยว...ทั้งที่เป็นนโยบายและทำรายได้หลักของประเทศ.....🌟 “อันดามัน” คิดว่าแบ็กอัปพลังใหญ่ของ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา คือ การ จับคนไทย และ เศรษฐกิจไทย เป็นตัวประกัน...เพราะมองซ้ายมองขวาผลงานติดลบติดดิน.....🌟 มีเพียงแค่ วอลเปเปอร์ ของ “พีนิค” เศรษฐา นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ที่ชวนกันไปแจก พวงมาลัย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ.....🌟 นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงอยากจะได้เข้าไปโรงแรมอยากได้ไปอาบน้ำ รับประทานอาหาร...กลับเจอตั้งแถวเสียใหญ่โตที่สนามบิน...ปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวเหมือนกับเป็น ญาติโกโหติกา.....🌟 นายฯ เศรษฐา ดำหนือดีต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ต่อหน้าสังคมออกอากาศ กรณีหมิ่นเหม่...แต่ทำไมรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานของพรรคเพื่อไทย ยังเชิดหน้าชูตาอยู่ได้.....🌟 ชาวบ้านชาวช่องออกมาบ่นถึงปัญหา เน็ตช้าเน็ตแพง...สัญญาณห่วย...หลังจากการควมรวมของ ค่ายทรู และ ดีแทค...แต่กลับมีขบวนการอุ้มกัน...อวยกัน...จาก ผู้บริหารใหญ่ กสทช. ....🌟 ปลอบใจชาวบ้านว่า อย่าเป็นห่วง ไม่มีปัญหา ค่ายทรูดีแทค ทำดีอยู่แล้ว.....🌟 ดูแล้วน่าอนาถใจจริง...ผู้คุมกฎ ผู้คุมเกณฑ์กลับไม่กล้าทือกับ บริษัทเจ้าสัวใหญ่...โดยไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชน.....🌟 เหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นใน ตะวันออกกลางระหว่าง อิสราเอล กับ กลุ่มฮามาส...ทำท่าจะบานปลายออกไปอีก...ล่าสุดบริษัทเรือขนาดใหญ่แห่งชาติของหลายประเทศตัดสินใจ ไม่เดินเรือผ่านคลองสุเอซ และ ทะเลแดง.....🌟 เนื่องจากมีกลุ่มก่อความรุนแรง กบฏสุดี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลอิหร่าน ชุ่มโจมตีเรือสินค้า.....🌟 เดือดร้อนไปถึงสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศอื่น ๆ...ที่มีส่วนได้เสียกับการเดินเรือผ่านช่องแคบคลองสุเอซนี้...ถ้ายังไม่มีการเข้าไปดูแลให้เกิดความเรียบร้อย...ในอนาคต สินค้า คงขึ้นราคาเป็นแถว.....🌟

อันดามัน